

ภาคผนวก

ข พระราชบัญญัติกิจการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521

## พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521

จากผลกระทบบดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยจึงมีการออกกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวหลายฉบับ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 สรุปเนื้อความสำคัญได้ดังต่อไปนี้ คนต่างด้าวจะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน แต่กรณีนี้จะไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร อันได้แก่ บุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต บุคคลในคณะผู้แทนทางกงสุล ผู้แทนของประเทศสมาชิกและพนักงานสหประชาชาติ และทบวงชำนาญพิเศษ คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อทำงานประจำอยู่กับคณะบุคคลดังกล่าวข้างต้น บุคคลตามความตกลงที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ บุคคลที่ทำประโยชน์ทางการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปะการกีฬา บุคคลที่รัฐบาลอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด กรณีคนต่างด้าวที่มีสิทธิอนุญาตให้ทำงานได้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาชั่วคราว คนต่างด้าวทั่วไป ซึ่งหมายถึงคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน คนต่างด้าวที่อยู่ในระหว่างการรอส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่อยู่ในระหว่างการรอเนรเทศ คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ โดยคนต่างด้าวมียุติบัตรหรือลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไขดังนี้ มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาต ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เคยต้องโทษจำคุกภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

2. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อจะทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนมีระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 15 วัน ซึ่งงานจำเป็นและเร่งด่วนมีดังนี้

งานบริหารและวิชาการ งานประชุม หรือ สัมมนา หรือเยี่ยมชมธุรกิจ งานตรวจสอบ ภายในเป็นครั้งคราว งานบรรยายพิเศษและวิชาการ งานอำนวยความสะดวก

งานด้านเทคนิค งานช่างตรวจสอบติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค งานประชุม เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกลและเทคนิค งานวิศวกรรมเครื่องปั้น งานช่างเครื่องปั้น งานช่างซ่อม หรือติดตั้งเครื่องจักรกล งานช่างเทคนิคด้าน ปีโตเลียม งานสาธิตและทดสอบเครื่องมือกล งานอบรมและสัมมนาทางเทคนิค งานถ่ายทำภาพยนตร์ งานจัดหางานต่างประเทศ งานคัดเลือกคนงาน งานทดสอบฝีมือช่าง งานเบ็ดเตล็ด งานจัดซื้อสินค้า งานประสานงานการท่องเที่ยว งานสาธารณกุศล งานที่อธิบดีเห็นควรเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็นในขณะนั้น

3.คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและอยู่ในระหว่างการรอส่งกลับกำหนดให้ทำงานได้รวม 27 อาชีพ ส่วนคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอยู่ในราชอาณาจักรแล้วสามารถทำงานได้ 10 ประเภทกิจการ ได้แก่

ประเภทกิจการที่ 1 ประกอบด้วย สวนผัก ผลไม้ ไร่ อ้อย สวนยางพารา สวนปาล์ม พืชไร่ สวนกาแฟ

ประเภทกิจการที่ 2 ประกอบด้วย เหมืองแร่และเหมืองหิน

ประเภทกิจการที่ 3 ประกอบด้วย โรงงานทำอิฐ โรงงานทำโอ่ง เครื่องเคลือบดินเผา

ประเภทกิจการที่ 4 ประกอบด้วย ก่อสร้าง คานเรือ

ประเภทกิจการที่ 5 ประกอบด้วย โรงสีข้าว

ประเภทกิจการที่ 6 ประกอบด้วย เลี้ยงหมู เลี้ยงกุ้งและเลี้ยงสัตว์อื่นๆ

ประเภทกิจการที่ 7 ประกอบด้วย ประมงทะเล โรงงานปลาป่น

ประเภทกิจการที่ 8 ประกอบด้วย การใช้แรงงานเคลื่อนย้ายสินค้าในโกดังหรือที่เก็บสินค้า

ประเภทกิจการที่ 9 ประกอบด้วย ผู้รับใช้ในบ้าน

ประเภทกิจการที่ 10 (กิจการพิเศษ) ประกอบด้วย อาชีพอื่น เช่น กิจการที่มีนายจ้าง และกิจการที่ไม่มีนายจ้าง เช่น อาชีพรับจ้างทั่วไป

ในกรณีนี้จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงาน ส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศ เช่น การส่งออก หรือการท่องเที่ยว มีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ถ่ายทอดให้คนไทยทำไม่ได้หรือขาดแคลน ไม่เป็นอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ 39อาชีพ

ข้อที่หน้าคิดแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือในอดีตมุ่งเน้นให้เขามาถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทย แต่ในปัจจุบันเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วมักพูดถึงแต่การนำเงินทุนเข้าเป็นสำคัญ ส่วนแรงงานที่ไร้ฝีมือ ควรหันไปพิจารณาอาชีพที่ควรสงวนไว้ให้คนไทยในที่กฎหมายควรเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยกว่านี้ ขอเสนอแนะว่าอาชีพที่ทำรายได้สูงและคนไทยทำตัวเองให้คนต่างชาติเข้ามาครอบงำโดยไร้เหตุผล